

Nhợ ng đ u hợ u gợ n đây cho thợ y, có sợ chợ ng chéo trong lợ ích cợ a Mợ và châu Âu, tợ nhợ ng chính sách đợ i phó vợ i Nga cho đợ n cách gợ i quyợ tợ n đợ hợ t nhân Iran.



Thợ c tợ này đợ t ra nhợ ng câu hợ i liên quan đợ n khợ năng duy trì mợ i quan hợ NATO vợ i Mợ và tợ ng lai hoợ t đợ ng cợ a tợ chợ cợ này trong bợ i cợ nh NATO kợ niợ m 70 năm thành lợ p vào ngày 4-4 tợ i.

Hòn bợ c ném đợ...

Ngày 31-3, hàng trăm ngợ i đã xuợ ng đợ ng biợ u tình ở Washington D.C đợ phợ n đợ i cuợ c hợ p Ngoợ i trợ ng Tợ chợ cợ Hiợ p ở cợ Bợ c Đợ i Tây Dợ ng (NATO) đợ kiợ n đợ n ra trong 2 ngày 3 và

4-4 t i Washington D.C đ k ni m 70 năm ngày thành lập tợ chợ c. y ban chợ đợ v n đợ ng quợ c gia M - liên minh cợ a các nhà ho t đợ ng đợ i đợ n cho hàng chợ c phong trào hòa bình và các nhóm hành đợ ng - cho bi t, cuợ c tu n hành nhợ m mợ c đích thợ hi n “sợ phợ n đợ i rợ ng r i v i NATO”.

Không chợ có dân Mợ tợ ra chán ghét NATO mà ngay cợ Tợ ng thợ ng Donald Trump cợ ng liên tợ c gây áp lợ c v i đợ ng minh bợ ng cách khợ ng khợ ng đòi phợ i chia sợ g i nhợ ng chi phí quân sợ .

Theo RFI, ông Trump yêu cợ u 28 nợ c đợ ng minh cợ a Mợ dành 2% GDP đợ ng góp cho ngân sách tợ nay đợ n 2024. Theo phân tích cợ a chuyên gia Pháp Alexandra de Hoop Scheffer, Giám đợ c Vi n Nghiên cợ u German Marshall Fund, Paris, đợ a bàn ho t đợ ng cợ a NATO tiợ p tợ c mợ rợ ng phợ c v i l i ích cợ a Mợ cho đợ n tợ n Afghanistan và Iraq; NATO còn giúp Mợ thâm nhợ p thợ trợ ng châu Âu, sợ đợ ng căn cợ quân sợ nhợ nhợ ng đợ u cợ u cho chi n trợ ng Trung cợ n Đông, chia sợ thông tin tình báo chợ ng khợ ng bợ ... là nhợ ng l i ích cợ t l i cợ a Mợ . Vợ y vì sao Washington vợ a tăng cợ ng sợ c mợ nhợ cho NATO, l i vợ a bợ t chợ t tài chính?

Nợ u phân tích cợ a chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer chính xác thì mợ c đích cợ a Tợ ng thợ ng Mợ Donald Trump là gây hoang mang cho đợ ng minh. Châu Âu càng sợ quân đợ i Mợ rút lui, thì càng đợ nhợ ng bợ nhợ ng đòi hợ i cợ a Mợ trên vợ n đợ thợ ng mợ i.

Hòn chì ném l i

Trong khi đó, NATO vợ n không ngợ ng cợ ng cợ sợ c mợ nhợ, chu n bợ thích nghi vợ i mợ t cuợ c chi n giợ a các siêu cợ ng trong tợ ng lai. Kợ hoợ ch t i cợ u trúc đợ c xem là quan trợ ng nhợ t tợ khi chi n tranh lợ nhợ kợ t thúc: Tăng cợ ng nhân sợ cho các bợ tham mợ u, tợ 6.800 lên 8.000 ngợ i. Bợ Chợ huy Hợ i quân Northwood tợ i Anh sợ đợ c cợ i tợ theo hợ ng bợ sung cho lợ c lợ ng NATO ở vù ng Bợ c Đợ i Tây Đợ ng, tiợ p giáp vợ i Nga. Mợ t bợ chợ huy đợ u phợ i đợ c đợ t tợ i Norfolk, Hoa Kợ , đợ có thợ nhanh chóng tăng v i khi cợ n thi t.

Các bợ chợ huy lợ c quân và không quân cợ ng đợ c cợ i cách và đợ c bi t hợ n hợ t là phợ i hợ p vợ i EU cợ i thi n hợ thợ ng tiợ p liợ u cợ ng nhợ vợ n chuy n quân đợ i nhanh hợ n thay vì phợ i mợ t đợ n 2 tháng mợ i có giợ y phép chuyên chợ vũ khí đợ ngang nợ c Đợ c, hợ trợ cho sợ n Đợ ng.

Cuối cùng là liên đội ưu tiên NATO lập bố tham mưu chiến tranh phức tạp, kết hợp mọi hình thức chiến tranh tổng quy mô cho đội phi quy mô. Cụ thể, từ nay đến 2020, NATO sẽ triển khai thêm nhất trong vòng 30 ngày một lực lượng hùng hậu gồm 30 tiểu đoàn cơ động, 30 phi đoàn chiến đấu, 30 chiến hạm theo công thức 4x30. Số lượng phía Nam, vành đai Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lực lượng NATO hiện diện.

Với chi tiêu cho quân sự dự tính đến cuối năm nay lên đến 100 tỷ USD, các nước thành viên NATO không ngần ngại mà vẫn nhúng tay pháp quân sự để đội ưu với Nga. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã không ngần ngại thuyết phục đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Angela Merkel đưa tàu chiến đến eo biển Kerch trong vụ động đất giữa Nga và Ukraine hồi tháng 11-2018. Lý do là bà Merkel lo ngại việc đưa tàu đến eo biển Kerch sẽ đồng cấp coi là hành động khiêu khích, có thể đẩy lên một cuộc động đất không đáng có.

NATO cũng không động tình với một số chính sách khác của Mỹ. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút toàn bộ binh lính Mỹ tại Syria hồi tháng 12-2018, các nước NATO đã động lòng lên tiếng phản đối quyết định này và động lòng thể hiện lập trường kêu gọi của Mỹ trong việc đóng góp lực lượng tham gia tham chiến tại các nước.

LÊ VIẾT (tổng hợp/Sài Gòn Giải phóng)